



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๒๕๓ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๔๒๕๓
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมชมธุรกิจส่งออกกล้วยหอมทองไปญี่ปุ่นและโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง

คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรท่ามาย จำกัด ซึ่งรวบรวมกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อส่งออกประเทศญี่ปุ่น และมีตลาดกลางขนาดใหญ่เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร พร้อมทั้งศึกษาดูงานที่ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ซึ่งนำวิธีการสหกรณ์เข้ามาบริหารจัดการที่ทำกินให้เกษตรกรตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง และคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับฟังปัญหาด้านการเกษตรจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะนำข้อมูลกลับไปพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาร่วมแก้ไขปัญห โดยมียามฉัตร ทองนิตย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และนายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับงานด้านการเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพชรบุรี มีอำเภอ ๘ อำเภอ ประชากร ๔๗๔,๑๙๒ คน มีเนื้อที่ ๓,๘๙๐,๗๑๑ ไร่ พื้นที่การเกษตรมีจำนวน ๙๕๕,๐๐๐ ไร่ คิดเป็น ๒๔ % ของพื้นที่ทั้งจังหวัด ส่วนใหญ่ทำนา มีผลผลิตนาปี ๒๗๗,๗๗๐ ตันต่อปี นาปรัง ๒๒๑,๙๑๙ ตันต่อปี ที่เหลือเป็นพื้นที่ทำไร่ ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น และพื้นที่การเกษตร อื่น ๆ เช่น การประมง ผลผลิตด้านการประมง ๑๐,๕๐๐ ตันต่อปี เป็นกุ้งทะเล ปลาน้ำจืด หอยแครง ซึ่งในอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีถือว่าเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงหอยแครงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ด้านการปศุสัตว์ เลี้ยงโคนเนื้อและโคนม สุกร แพะ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดมีมูลค่า ๕๖,๕๑๒ ล้านบาท รายได้ประชากรเฉลี่ย ๑๑๙,๒๑๙ บาทต่อคนต่อปี เป็นลำดับที่ ๒๘ ของประเทศ แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่เพชรบุรีประมาณ ๕.๕ ล้านคน สร้างรายได้กลับเข้าสู่จังหวัดจำนวน ๑๖,๒๙๙ ล้านบาท



สำหรับการดำเนินงานด้านสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบุรี มีสหกรณ์จำนวน ๘๗ แห่ง มีสหกรณ์ครบทั้ง ๗ ประเภท เป็นสหกรณ์การเกษตร ๒๔ แห่ง ประมง ๒ แห่ง นิคม ๒ แห่ง ร้านสหกรณ์ ๑ แห่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ ๘ แห่ง สหกรณ์บริการ ๕ แห่ง และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ๔๕ แห่ง ซึ่งนับว่าจังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีสหกรณ์เครดิต ยูเนียนที่เข้มแข็งที่สุดในประเทศ ประชากร ๑๘๒,๐๐๐ คนหรือราว ๕๐% ของประชากรทั้งจังหวัด เป็นสมาชิกของสหกรณ์ ทุนดำเนินงานสหกรณ์รวมทั้งจังหวัด ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย การรับฝากเงิน ๖,๕๐๐ ล้านบาท ปล่อยเงินกู้แก่สมาชิก ๘,๐๐๐ ล้านบาท จัดหาสินค้ามาจำหน่าย ๕๐๐ ล้านบาท ธุรกิจการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ๕๐๐ ล้านบาท ธุรกิจแปรรูป ๓๐๐ ล้านบาท ธุรกิจบริการ ๔๕ ล้านบาท

จากนั้นคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรทำ ยาง จำกัด เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรในรูปแบบของสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์แห่งนี้ดำเนิน ธุรกิจส่งเสริมเกษตรกรในอำเภอทำยางปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อส่งจำหน่ายให้กับสหกรณ์ผู้บริโภคที่ประเทศ ญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ จนเป็นที่ยอมรับในคุณภาพและเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ได้อย่างดีจนถึง ปัจจุบัน นอกจากนี้สหกรณ์ยังมีตลาดกลางสินค้าเกษตร เพื่อเป็นศูนย์รวมการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร

ในจังหวัดเพชรบุรี มีทั้งพืชผักผลไม้หลากหลายชนิด ซึ่งเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพใหม่สดจากไร่อเกษตรกรนำมาจำหน่ายทั้งชายส่งและชายปลีก

นายปริญญา เฟื่องสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมว่า สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด ได้ทำหน้าที่ดูแลสมาชิก ตั้งแต่ต้นน้ำ จัดหาพันธุ์พืช หน่อกล้วยที่จะให้เกษตรกรนำไปเพาะปลูก การควบคุมการผลิต ทำแปลง GAP ส่งนักวิชาการเกษตรไปดูแลสวนสมาชิก ก่อนจะเก็บเกี่ยวและรวบรวมส่งสหกรณ์ จากนั้นนำผลผลิตมาเพิ่มมูลค่าด้วยการคัดแยกเกรด และส่งจำหน่ายตามที่ตลาดต้องการ ทำให้สมาชิกสหกรณ์เล็งเห็นว่าการรวมตัวกันบริหารจัดการการผลิตในรูปของสหกรณ์ ส่งผลดีต่อตัวเกษตรกรเอง ได้รู้จักการพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือกันและกัน



สิ่งที่สหกรณ์ดูแลสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ตรงกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีในเรื่อง Social Business หรือธุรกิจเพื่อสังคม โดยสหกรณ์ได้สร้างตลาดกลางการเกษตร เปิดโอกาสให้เกษตรกรในพื้นที่ได้นำผลผลิตมาจำหน่าย ปริมาณสินค้าที่เข้าสู่ตลาดแต่ละวันมีมูลค่ามากกว่า ๑๐ ล้านบาท มีเกษตรกรนำผลผลิตของไร่และสวนตนเองมาจำหน่ายที่ตลาดกลางของสหกรณ์วันละ ๓๐๐-๔๐๐ ราย ซึ่งไม่เฉพาะว่าเกษตรกรที่เป็นสมาชิกเท่านั้นจึงจะนำสินค้ามาจำหน่ายที่ตลาดกลางแห่งนี้ได้ แต่เป็นเกษตรกรทั่วไปก็สามารถมาใช้ประโยชน์จากตลาดกลางของสหกรณ์ได้เช่นกัน แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ไม่ได้ทำเพื่อสมาชิกเท่านั้น แต่ยังทำเพื่อสร้างประโยชน์กลับคืนสู่สังคมและชุมชนโดยรวมด้วย

จากนั้นคณะกรรมการฯได้เดินทางไปดูงานโครงการตามพระราชประสงค์หุภะพง ซึ่งเป็นโครงการพระราชประสงค์แห่งแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นำวิธีการสหกรณ์เข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินและการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้แก่ราษฎรตั้งแต่ปี ๒๕๐๗ โดยพระองค์ได้พระราชทานที่ดินให้อยู่อาศัยและทำกินครอบครัวละ ๒๕ ไร่ เกษตรกรยึดอาชีพทำการเกษตรปลูกพืชผัก พืชไร่ เลี้ยงโคเนื้อและโคนม สร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวจนถึงปัจจุบัน ได้มีการถ่ายทอดความรู้ส่งต่อยังรุ่นลูกหลานให้เรียนรู้การประกอบอาชีพทำการเกษตร และเกื้อกูลช่วยเหลือร่วมมือกันภายในชุมชนหมู่บ้านแห่งนี้ ด้วยยึดเอาพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้ ให้ทุก

คนอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีและพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งที่ดินในโครงการตามพระราชประสงค์หุบ
กะพงนี้ห้ามซื้อขายจ่ายโอน แต่สามารถตกทอดถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้อยู่อาศัยสืบไป

การลงพื้นที่ของคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหาของทางจังหวัดและพื้นที่ เพื่อ
จะนำข้อมูลไปเสนอต่อสภา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรืองบประมาณ หรือประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาช่วย
แก้ไขปัญหาคือดำเนินการ เนื่องด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านการเกษตรถือเป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย ประชากรส่วนใหญ่ยังคงยึดอาชีพเกษตรกรรมในการดำรงชีพ ขณะเดียวกันเกษตรกรบางส่วนก็ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพการเกษตรของตนเอง รัฐบาลจึงให้ความสำคัญในการใช้ระบบสหกรณ์เข้ามาดูแล
ส่งเสริมและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้เกษตรกรได้เกิดการพัฒนางานเจริญก้าวหน้าและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น











